



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจาง จังหวัดลำปาง
เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจาง จังหวัดลำปาง ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ ระยะที่ ๓พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รวมทั้งนโยบายและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต โดยมุ่งหมายให้การบริหารงานและการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจาง จังหวัดลำปางและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจาง จังหวัดลำปาง มีความเป็นเลิศด้วยระบบธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจาง จังหวัดลำปาง จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจาง จังหวัดลำปางถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งสนองความต้องการบริการแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตประพฤตินิยมชอบทุกรูปแบบ
3. ไม่กระทำการใดๆที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่งผลกระทบต่อทุจริต การให้หรือ การรับประโยชน์จากผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การให้หรือรับของขวัญของกำนัล การเลี้ยงรับรอง การให้หรือรับสินบน หรือการให้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤตินิยมชอบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจาง จังหวัดลำปาง โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิยมชอบ ในทุกรูปแบบและทุกช่องทาง

6. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสุทธศักดิ์ ชีระเชื้อ)




สาธารณสุขอำเภองาว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจางจังหวัดลำปาง

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจาง จังหวัดลำปาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจาง จังหวัดลำปาง	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจาง จังหวัดลำปาง	
วัน/เดือน/ปี : ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	
หัวข้อ : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน	
รายละเอียดข้อมูล ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดหน่วยงาน	
Linkภายนอก : เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจาง http://www.ngaohealth.go.th	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายพิชญ์ จินใจเย็น) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสุทธิศักดิ์ ชีระเชื้อ) สาธารณสุขอำเภอจาง วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวบุษบา อินเขียว) นักวิชาการสาธารณสุข วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	